



## ข้อมูลการจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๘

### ความเป็นมา

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ปัจจุบันมีสมาชิกรวม ๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต ประเทศสมาชิกสมทบ ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education: ICDE) มหาวิทยาลัยซึกุบะ (University of Tsukuba) และ บริติช เคาน์ซิล การบริหารงานขององค์การซีมีโอ ประกอบด้วย สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมส) และศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การซีมีโอ

นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การซีมีโอ เมื่อปี ๒๕๐๘ ได้มีการจัดประชุม สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ การประชุม สภาซีเมค (Southeast Asian Ministers of Education Council Conference : SEAMEC) ซึ่งมีการจัดประชุมทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกประเทศ เพื่อร่วมวางนโยบายในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศของตน สำหรับประเทศไทย เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว แล้ว ๗ ครั้ง (ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๑๗ ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๒๗ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๓๓ ครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๕๓๙ ครั้งที่ ๓๗ ปี ๒๕๔๕ และครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดภูเก็ต)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนคู่ขนานกับการประชุมสภาซีเมคด้วย ทั้งนี้ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๗- ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาซีเมค จากเดิม ๑ ปี เป็น ๒ ปี จึงส่งผลต่อกำหนดการจัดประชุมสภาซีเมคเป็นทุก ๒ ปี และไม่ประชุมคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนอีกต่อไป โดยเป็นการจัดประชุมขึ้นในปีที่ว่างเว้นจากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน โดยในปี ๒๕๕๖ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๔๗ ที่ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๔๘ สำหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ ๕๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาซีเมค ระหว่างปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕

เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลสิงคโปร์มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเอกราชครบ ๕๐ ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษาต้องเตรียมพร้อม เพื่อร่วมการจัดงานดังกล่าว ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จึงขอสลับบารการดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมคและประธาน การประชุมสภาซีเมคกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย หนึ่ง ประเทศไทย จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ ในปี ๒๕๕๘ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย จะดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมคและทำหน้าที่ประธานการประชุม ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

### วัตถุประสงค์

๑. ทหารเรือเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อริเริ่มด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาค
๒. กำหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๓. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ
๔. รับทราบ ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ของสำนักเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๕. พิจารณาและกำหนดนโยบายขององค์การสำหรับปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๖. รับทราบค่าใช้จ่ายของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๗. พิจารณานอมนัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักเลขาธิการซีมีโอ

### กำหนดวัน และสถานที่จัดการประชุม

วันที่ 6-9 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงแรมรอยัลคลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป (Royal Cliff Hotels Group) จังหวัดชลบุรี

### ผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ และสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๙ ประเทศ เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้แทนจากประเทศสมาชิก และหน่วยงานสมาชิกสมทบ ของซีมีโอ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ๒๑ แห่ง ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอและเจ้าหน้าที่

### องค์ประกอบขององค์การซีมีโอ

๑. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council: SEAMEC) หรือ สภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายความร่วมมือและการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค อนุมัติโครงการ ตลอดจนงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์และโครงการระดับภูมิภาค รวมทั้งแต่งตั้งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค

๒. สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat: SEAMEO Secretariat) หรือ สำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ ตั้งอยู่ที่อาคารห่ม มหหลวงปิ่น มาลากุล เลขที่ ๙๒๐ ถนนสุขุมวิท คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคและรับนโยบายจากที่ประชุมสภาซีเมคมาดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centres and Network) มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง (๑ เครือข่าย และ ๒๐ ศูนย์) โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย (๓ ศูนย์) อินโดนีเซีย (๖ ศูนย์) ฟิลิปปินส์ (๓ ศูนย์) บรูไนดารุสซาลาม (๑ ศูนย์) สิงคโปร์ (๑ ศูนย์) เมียนมาร์ (๑ ศูนย์) ไทย (๑ เครือข่าย และ ๓ ศูนย์) เวียดนาม (๒ ศูนย์)

.....

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

- นางพิมพ์วิรัชญ์ เมืองนิล  
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค  
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
กระทรวงศึกษาธิการ  
โทร 085 1889 441
- นายพงศ์ธร พนมสิงห์  
หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.  
กระทรวงศึกษาธิการ  
โทร 081 855 4389
- ปิยาภา สุอังคะวาทีน  
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  
โทร: 086 978 4831  
อีเมล: [piyapa@seameo.org](mailto:piyapa@seameo.org)